



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าพ่วงหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ที่ ลพ ๕๔๘๐๑/๒๐๓

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสรุปแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าพ่วงหลวง

ตามที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าพ่วงหลวง ได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม เรื่องความจำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากร ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการจัดทำแบบสอบถามดังกล่าว ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็นของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความจำเป็นในกาฝึกอบรมบุคลากรสายงานผู้ปฏิบัติของพนักงานเทศบาลตำบลท่าพ่วงหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยตัวแปร เพศ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ ส่วนเพศชาย จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗

ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็นของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความจำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตำบลท่าพ่วงหลวง โดยภาพรวมและรายข้อ

๒.๑ ผลการประเมินระดับความจำเป็นของผู้ที่ตอบแบบสอบถามความจำเป็นในการฝึกอบรมสภาพปัญหาการปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความจำเป็นในการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความจำเป็นต่อประเด็น พนักงานไม่มีความรู้สึกรู้ว่าเป็นเจ้าขององค์กรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือประเด็น การปฏิบัติลักษณะปัจเจกและขาดการมีส่วนร่วม สำหรับความพึงพอใจต่อประเด็น เกิดร่องเรียนจากภาคประชาชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

๒.๒ ผลการประเมินระดับความต้องการของผู้บริหาร ที่ต้องการให้บุคลากรสายงานปฏิบัติเข้าอบรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา รายข้อพบว่ามีความต้องการของผู้บริหารต่อประเด็น การปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติ , การสร้างบรรยากาศ และลดช่องว่างในการทำงานการเพิ่มทักษะของการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือประเด็น การสร้างความคุ้นเคยและการทำงานแบบ Team Wok , หลักการให้บริการและการบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สำหรับความพึงพอใจต่อประเด็น แนวทางการนำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นในเรื่อง ความจำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตำบลท่าพ่วงหลวงโดยจัดลำดับหัวข้อที่ต้องการให้เทศบาลจัดฝึกอบรม นอกเหนือจากส่วนที่ ๓ โดยเรียงตามความต้องการมากไปหาน้อย ดังนี้